

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ซึ่งมีกำหนดออกในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2555 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลงานวิชาการเข้ามาตีพิมพ์ เพื่อใช้ข้อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นต่อไป โดยวารสารฉบับที่ 3 นี้ ได้ มีบทความวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง และบทความวิจัย จำนวน 4 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจากคุณชิตชม อีระงะ บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปชมท. ประจำปี ๒๕๕๕ ได้เขียนบทความเรื่อง ยอ : ผลงานวิจัย 4 ปีสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ คุณเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณเสถียร คามิศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ อดีตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และอดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณรัชชนนท์ แกะมา ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ส่งบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนที่จะได้เผยแพร่ผลงานแนวคิด ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนบทความงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ
บรรณาธิการ

สารบัญ

	หน้า
บทความวิชาการ	
ย่อ : ผลงานวิจัย 4 ปีสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ <i>นางชิตชม อีรางะ</i>	1
โอกาสและความก้าวหน้าของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา “ประเภททั่วไป” ตามประกาศ ก.พ.อ .ลงวันที่ 22 ธค.2553 <i>นายเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์</i>	6
จำนวนระดับตำแหน่งชำนาญการและเชี่ยวชาญในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา <i>นายเสถียร คามิศักดิ์</i>	10
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย ให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย <i>นายรัชชนนท์ แกะมา</i>	13
บทความวิจัย	
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น <i>นางอรัญญา ลิงชมพู</i>	20
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้าง 7 ภาควิชาของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <i>นางสาวจรรยา ชูจันทร์</i>	27
สภาพความต้องการการปฏิบัติงานธุรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ <i>นางแสงมณี วงศ์สุวรรณ</i>	35
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น <i>นางนันทิยา บุญเปียง</i>	44